

Số: /BC-HĐND

Tuần Giáo, ngày 08 tháng 12 năm 2021

BÁO CÁO

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

Thực hiện Báo cáo số 75/BC-HĐND ngày 01/12/2021 và Báo cáo số 79/BC-UBND ngày 03/12/2021 của HĐND huyện về việc Tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa XXI.

UBND huyện Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể như sau:

I. LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP

Cử tri bản Thảm Táng, xã Pú Xi: Đất rừng bản Thảm Táng trước là đất nương (nằm ở khu bản Thảm Táng cũ) nằm trong khu rừng phòng hộ. Nhưng đến năm 2017, một số hộ dân vẫn đang canh tác trên đó nên bản đã yêu cầu cán bộ tư vấn bóc tách ra để làm đất nông nghiệp. Đến năm 2019 lại giao cho Ban quản lý rừng phòng hộ quản lý, không cho nhân dân canh tác. Đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét cho nhân dân bản tiếp tục canh tác.

Trả lời:

Khu vực rừng và đất lâm nghiệp tại khu vực bản Thảm Táng cũ thuộc Tiểu khu 606, xã Mường Khong, huyện Tuần Giáo đã được UBND tỉnh giao cho Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Tuần Giáo để quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tại quyết định số 1501/QĐ-UBND, ngày 01/12/2016 với tổng số diện tích rừng được giao là 1962 ha. Ban quản lý rừng phòng hộ đã triển khai kiểm tra, rà soát cụ thể để xác định những diện tích rừng đủ điều kiện để hưởng dịch vụ môi trường rừng là trên 1700 ha; số diện tích còn lại là trên 200 ha là rừng tái sinh, đang trong thời kỳ phục hồi để đảm bảo đáp ứng được tiêu chí cung cấp dịch vụ môi trường rừng theo quy định.

Số diện tích rừng hiện có, Ban quản lý rừng phòng hộ đã tổ chức giao khoán cho các cộng đồng dân cư gần khu vực đó để quản lý, bảo vệ và hưởng lợi theo quy định hiện hành, gồm: Bản Thảm Táng xã Pú Xi và Bản Huổi Nôm; Hua Sát xã Mường Khong.

Trong những năm qua, Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Tuần Giáo đã phối hợp với chính quyền địa phương, các đơn vị liên quan và cộng đồng dân bản để tổ chức quản lý, bảo vệ tốt những diện tích rừng được giao tại Tiểu khu 606, xã Mường Khong, đồng thời tổ chức tuyên truyền đến người dân các quy định của pháp luật về công tác quản lý bảo vệ rừng, chính sách của Nhà nước...

Qua nhiều lần tuyên truyền và Ban quản lý rừng phòng hộ huyện đã khẳng định: Toàn bộ diện tích rừng và đất lâm nghiệp đơn vị được giao để quản lý, bảo vệ và phát triển

rừng. Người dân không được làm nương trên phần đất lâm nghiệp đơn vị đã được UBND tỉnh giao.

UBND huyện giao UBND xã Pú Xi phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ tăng cường công tác tuyên truyền để người dân biết và thực hiện quản lý, bảo vệ và phát triển rừng theo quy định.

II. LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI

Cử tri bản Ta, xã Quài Tở kiến nghị: hiện nay nhiều người dân là dân tộc Thái (không chỉ riêng trên địa bàn xã Quài Tở mà còn nhiều xã khác) không biết đọc, viết chữ Thái. Người dân mong muốn được học, được biết chữ dân tộc mình. Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét có dự án mở các lớp dạy chữ Thái cho các đối tượng để giữ lại bản sắc văn hóa dân tộc Thái.

Trả lời:

Về nguyện vọng được học tiếng Thái của cử tri, theo khoản 3, Điều 12, Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm GDNN-GDTX huyện (*Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2021/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo*) quy định: Đối tượng tuyển sinh các chương trình khác, Trung tâm GDNN-GDTX huyện tuyển sinh theo nhu cầu người học và khả năng đáp ứng các điều kiện dạy và học của Trung tâm¹.

Do đó người dân có nhu cầu học chữ viết dân tộc Thái cần tổng hợp, đề đạt nhu cầu, nguyện vọng với UBND cấp xã; căn cứ vào số lượng đề đạt, UBND cấp xã đề nghị với Trung tâm GDNN-GDTX huyện để mở các lớp học theo quy định. Căn

¹ Thực hiện đề án dạy tiếng Thái, tiếng Mông theo Quyết định số 895/QĐ-UBND ngày 08/9/2011 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt Đề án dạy tiếng Thái, tiếng Mông cho học sinh Tiểu học và THCS tỉnh Điện Biên giai đoạn 2011-2015 định hướng đến năm 2020, hiện tại Đề án đã hết thời gian thực hiện. Kết quả thực hiện Đề án, đến cuối giai đoạn (năm học 2019-2020): Có 09 trường phổ thông tổ chức dạy tiếng Thái cho học sinh (Tiểu học: 06 trường, THCS: 03 trường) với 249 lớp (Tiểu học: 202 lớp, THCS: 47 lớp) và 6.416 học sinh (Tiểu học: 4.743 học sinh, THCS: 1.673 học sinh) và 07 trường tổ chức dạy tiếng Mông (Tiểu học: 04 trường, THCS: 03 trường) với 198 lớp (Tiểu học: 166 lớp, THCS: 32 lớp) và 5.090 học sinh (Tiểu học: 4.204 học sinh, THCS: 1.066 học sinh). Tuy nhiên đối với cấp THCS không tổ chức dạy tiếng, chữ viết cho học sinh (do không có tài liệu và giáo viên được đào tạo, bồi dưỡng), chỉ dạy về phong tục, văn hóa dân tộc; đối với cấp Tiểu học, sau khi học xong chữ viết dân tộc, học sinh ít được ứng dụng trong sinh hoạt và lao động nên phần nào ảnh hưởng tới sự duy trì, bảo tồn chữ viết tiếng dân tộc.

Từ năm học 2020-2021 bắt đầu thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018; theo đó tiếng Thái, tiếng Mông là môn học tự chọn và Phòng Giáo dục không lựa chọn đề giảng dạy trong các trường phổ thông. Hiện tại đến năm học 2021-2022 còn 03 trường THCS (THCS Quài Nưa, THCS Quài Cang, THCS Chiềng Sinh) tổ chức dạy môn tự chọn tiếng Thái (không dạy chữ viết) cho học sinh khối 7 với 10 lớp và 390 học sinh.

cứ vào điều kiện của trung tâm, Giám đốc trung tâm GDNN-GDTX xem xét việc mở các lớp bồi dưỡng cho người dân theo các quy định hiện hành

III. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI, TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG

1. Cử tri bản Thảm Mú, xã Pú Xi: Khu vực tranh chấp đất rừng giữa bản Thảm Mú với bản Huồi Nôm diễn ra nhiều năm vẫn chưa giải quyết xong. Đề nghị cấp có thẩm quyền sớm có biện pháp giải quyết dứt điểm việc tranh chấp.

Trả lời:

- Để trả giải quyết dứt điểm nội dung trên, UBND huyện đã chỉ đạo Ban quản lý rừng phòng hộ huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức họp dân tại xã Pú Xi và Mường Khong, cụ thể:

Ngày 30/11/2021, Ban quản lý RPH huyện Tuần Giáo phối hợp với phòng Tài nguyên - Môi trường, phòng Nông nghiệp và PTNT, Hạt Kiểm lâm huyện và UBND xã Pú Xi tổ chức họp dân trả lời kiến nghị của cử tri bản Thảm Mú, xã Pú Xi.

Ngày 07/12/2021, Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Tuần Giáo tổ chức họp dân bản Huồi Nôm xã Mường Khong để tuyên truyền vận động bản Huồi Nôm tách phần diện tích tại khoảnh 3, 4 tiểu khu 606 cho cộng đồng bản Thảm Mú quản lý bảo vệ.

- Kết quả cộng đồng bản Huồi Nôm không nhất trí với lý do: *Diện tích rừng giao khoán cho cộng đồng bản Huồi Nôm quản lý bảo vệ từ tháng 4/2019 đến nay bản Huồi Nôm vẫn bảo vệ tốt, không để xảy ra tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái phép; Diện tích rừng này trước đây do tranh chấp giữa 2 bản nên người dân bản Huồi Nôm đã phá rừng và bị xử lý vi phạm theo quy định.*

Qua kết quả làm việc tại 02 bản, ngày 09/12/2021, Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Tuần Giáo đã ban hành Văn bản số 39/BQL-KT về việc trả lời ý kiến cử tri bản thảm Mú, xã Pú Xi, trong đó nêu rõ:

Phần diện tích rừng do Ban quản lý rừng phòng hộ làm chủ hiện đang giao khoán cho cộng đồng bản Huồi Nôm quản lý bảo vệ sẽ không tách 1 phần diện tích cho cộng đồng bản Thảm Mú cùng quản lý bảo vệ và diện tích này sẽ tiếp tục giao khoán cho bản Huồi Nôm quản lý bảo vệ theo quy định.

Phần diện tích ngoài diện tích rừng giao của Ban quản lý rừng phòng hộ tại khoảnh 5, tiểu khu 606 Ban quản lý rừng phòng hộ sẽ đề xuất với cơ quan cấp trên để giao bổ sung cho Ban quản lý trong những năm tiếp theo. Sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh giao, diện tích đó Ban quản lý rừng phòng hộ sẽ khoán lại cho cộng đồng bản Thảm Mú, xã Pú Xi quản lý bảo vệ và hưởng lợi.

UBND huyện yêu cầu UBND xã Pú Xi, Mường Khong phối hợp với Ban quản lý rừng phòng hộ và các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, giải thích để nhân dân hai bản hiểu, thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng theo quy định.

2. Cử tri bản Khua Trá, xã Phình Sáng: Đề nghị nhà nước sớm giải quyết việc xâm canh, xâm cư tại xã Phình Sáng của các hộ dân xã Xá Nhè, huyện Tủa Chùa vì vào mùa khô hay xảy ra hiện tượng chặt phá rừng, ảnh hưởng đến an ninh.

Trả lời:

Thực trạng: Địa giới hành chính khu vực này ổn định, đã được xác định cụ thể tại thực địa. Có 23 hộ với 61 khẩu thuộc xã Xá Nhè, Mường Đun huyện Tủa Chùa xâm canh, xâm cư đất rừng phòng hộ thuộc địa giới hành chính xã Phình Sáng, khu vực Tiểu khu 573; Các hộ làm lán tạm ở, canh tác khu vực này trên 06 năm, cá biệt có hộ trên 12 năm. Khu vực đã được UBND tỉnh Điện Biên giao đất cho Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Tuần Giáo để quản lý, bảo vệ và phát triển rừng theo Quyết định số 1501/QĐ-UBND ngày 01/12/2016;

UBND huyện xác định rõ, đường địa giới hành chính giữ nguyên không thay đổi, bản chất của vụ việc là xâm canh, xâm cư². Do đó trong thời gian tới để giải quyết cần có sự lãnh đạo trực tiếp của lãnh đạo UBND huyện, sự tham gia các cơ quan liên quan của cả hai huyện Tuần Giáo, Tủa Chùa. UBND huyện giao Phòng Nội vụ tiếp tục chủ trì, phối hợp với phòng Tài nguyên - Môi trường, UBND xã Phình Sáng, Ban Quản lý rừng phòng hộ và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu giải quyết; yêu cầu các cơ quan, đơn vị được giao phối hợp thực hiện giải quyết phải tích cực trong công tác phối hợp.

3. Cử tri bản Pom Ban, xã Quài Tở: đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết dứt điểm về việc trao đổi đường nội đồng của bản với đất thổ cư của Ông Vũ Thanh Bình, năm 2019 đã có tổ công tác của huyện phối hợp với UBND xã, có hồ sơ, biên bản gửi phòng TN & MT, UBND huyện từ năm 2019 chưa thấy trả lời giải quyết để nhân dân, gia đình yên tâm khai thác sử dụng.

Trả lời:

Đất ở của ông Vũ Thanh Bình đã được UBND huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trên sơ đồ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thể hiện 1 phía giáp ranh với hộ gia đình sử dụng đất liền kề và 3 phía giáp đất giao thông.

Đối với diện tích đất giao thông là đất công do Nhà nước quản lý, Luật Đất đai 2013 không có quy định nào về việc hoán đổi đất thuộc quyền sử dụng của cá nhân với đất công do nhà nước quản lý mà chỉ có quy định về thu hồi và bồi thường đất. Trường hợp này phải được giải quyết đúng trình tự thủ tục thu hồi, và bồi thường đất.

² Quá trình giải quyết: Từ năm 2016 UBND huyện Tuần Giáo đã ban hành nhiều Văn bản, Kế hoạch, Quyết định thành lập Tổ công tác cùng phối hợp với UBND huyện Tủa Chùa, xã Xá Nhè nhiều lần đến thực địa để tuyên truyền, yêu cầu cam kết, yêu cầu chấm dứt tình trạng xâm canh, xâm cư; UBND xã Phình Sáng đã thông báo bằng Văn bản, lập biên bản và ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Một số hộ dân đã ký cam kết. Nhưng tất cả các hộ dân cố tình không thực hiện, không chấm dứt việc xâm canh, xâm cư. Khi các tổ công tác vào địa bàn đó, các hộ dân trốn tránh, không gặp, gây rất nhiều khó khăn cho công tác tuyên truyền, vận động. Đây là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, kéo dài; Trong bối cảnh dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp, chưa thể giải quyết ngay được.

Như vậy đối với trường hợp này, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyền sẽ phải phê duyệt một dự án xây dựng vì mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, thu hồi đất của cá nhân, hộ gia đình, tổ chức để xây dựng dự án này, theo điểm a, khoản 1, Điều 16 luật đất đai 2013 và bồi thường cho cá nhân, hộ gia đình, tổ chức theo quy định tại điều 74 Luật đất đai 2013.

Khi lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Tuần Giáo UBND huyện đã cập nhật, điều chỉnh hướng tuyến đường tại vị trí này theo như ý kiến đề nghị của nhân bản Pom Ban và UBND xã Quài Tở, sau khi được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 -2030, UBND huyện sẽ giao các cơ quan chuyên môn tham mưu cho UBND huyện thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật.

IV. LĨNH VỰC THỰC AN NINH, TRẬT TỰ

Cử tri bản Xá Tụ, xã Tênh Phong: Hiện nay trên địa bàn xã, bản có nhiều người dân sử dụng mạng xã hội đặt mua các thiết bị để chế tạo súng săn. Đây là loại vũ khí nguy hiểm đối với tính mạng người dân, đề nghị huyện có những biện pháp tăng cường kiểm soát, ngăn chặn để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Trả lời:

Hàng năm, UBND huyện đều ban hành Kế hoạch và nhiều văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và các đoàn thể huyện, UBND các xã thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và đấu tranh xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT)³.

³ Riêng trong năm 2021, UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND các xã, thị trấn tổ chức 117 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, với 13.228 người đại diện cho các hộ gia đình, 151 giáo viên và 2.198 học sinh tham gia, ký cam kết không sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép VK, VLN, CCHT. Tổ chức cho 15 cơ sở thu mua phế liệu trên địa bàn ký cam kết đảm bảo ANTT, không thu mua phế liệu có nguồn gốc vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và phế phẩm do người khác phạm tội mà có; vận động nhân dân giao nộp 156 khẩu súng các loại, 04 nòng súng kíp, 3.449 viên đạn chì hình nậm, 06 kiếm tự tạo, 01 đầu đạn pháo 105 ly, 19 quả đạn cối 60mm, 02 dao phóng, 02 dao nhọn, 01 dùi cui kim loại, 01 bình xịt hơi cay, 01 ống sắt và 16 kích điện đánh bắt thủy sản trái phép.

Tuy nhiên, tình trạng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép VK, VLN, CCHT trên địa bàn còn diễn ra; đặc biệt là tình trạng rao bán, hướng dẫn chế tạo, sử dụng các loại VK, CCHT trên các trang mạng xã hội còn diễn ra khá phổ biến; đây là hành vi vi phạm pháp luật được quy định tại điểm e, khoản 1, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP, ngày 03/02/2020 của Chính phủ.

Qua các nguồn tin tố giác của quần chúng và các biện pháp nghiệp vụ, trong năm 2021, Công an huyện đã phát hiện 05 vụ, 05 đối tượng mua bán đạn súng săn trên các trang mạng xã hội, lợi dụng dịch vụ bưu chính công để vận chuyển qua đường bưu điện. UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện đã tiến hành kiểm tra hành chính 01 vụ, 01 đối tượng, thu giữ 01 khẩu súng hơi do nước ngoài sản xuất, 825 viên đạn chì hình nậm, lập hồ sơ, quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nộp ngân sách nhà nước 2.000.000 đồng; vận động 04 trường hợp tự giác giao nộp 04 khẩu súng hơi do nước ngoài sản xuất, 2.624 viên đạn chì hình nậm; chỉ đạo lực lượng chức năng tổ chức tiếp nhận, bảo quản theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian tới, để tăng cường hơn nữa hiệu quả quản lý nhà nước về VK, VLN, CCHT, UBND huyện yêu cầu Công an huyện tiếp tục tham mưu cho UBND huyện thực hiện nghiêm túc Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT; phối hợp với các cơ quan có liên quan theo dõi, phát hiện và xử lý các hành vi mua bán VK, CCHT trên các trang mạng xã hội. Yêu cầu UBND các xã, thị trấn chủ động triển khai thi hành các văn bản pháp luật về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT theo chức năng, thẩm quyền, trách nhiệm, quy định tại Nghị định số 79/2018/NĐ-CP, ngày 16/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quản lý VK, VLN, CCHT.

V. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG, NÂNG CẤP, SỬA CHỮA

1. Về công trình thủy lợi, nước sinh hoạt

Cử tri bản Phình Cú, xã Ta Ma: Đề nghị Nhà nước đầu tư bê chứa nước (khoảng 30m³) trên đầu nguồn cho bản Phình Cú.

Trả lời:

UBND huyện đã chỉ đạo Ban quản lý các công trình huyện tổ chức khảo sát. Hiện, tại bản Phình Cú không có nguồn nước trên đầu nguồn, chỉ có mớ nước giữa bản gần nhà ông Sính (gần lối rẽ xuống điểm trường Mầm non). Khu vực này chỉ xây dựng được theo hình thức: Mớ + Bể chứa để trữ nước. UBND huyện giao BQLDA các công trình tiếp tục khảo sát, nghiên cứu đề xuất đầu tư đáp ứng nguyện vọng nhân dân.

2. Về công trình giao thông

2.1. Cử tri bản Huổi Khạ, xã Mường Mùn: Một số đoạn đường nội bản không có cống rãnh thoát nước nên rất khó khăn trong việc đi lại trong bản. Đề nghị Nhà nước hỗ trợ làm đường bê tông trong nội bản.

Trả lời:

Bản Huổi Khạ xã Mường Mùn chưa được đầu tư đường nội bản, hiện tại có 02 nhánh chính dài khoảng 1 Km là đường đất. UBND huyện giao BQLDA các công trình khảo sát, nghiên cứu và đề xuất đầu tư khi bố trí được nguồn vốn.

2.2. Cử tri bản Xá Tụ, xã Tênh Phong: Đề nghị huyện sớm quan tâm bố trí kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai tuyến đường từ trung tâm xã đến bản Xá Tụ, vì trong mùa mưa vừa qua nhiều đoạn ta luy đã bị sạt lở nghiêm trọng, đất đá tràn ra đường gây khó khăn, nguy hiểm cho nhân dân.

Trả lời:

Ban Thường vụ huyện ủy đã đồng ý chủ trương sửa chữa khắc phục hậu quả thiên tai các công trình năm 2021. UBND huyện đã giao nhiệm vụ thực hiện các công trình khắc phục hậu quả thiên tai cho Ban QLDA các công trình. Trong đó tuyến đường từ Trung tâm xã Tênh Phong đến bản Xá Tụ có 02 công trình: Khắc phục hậu

quả thiên tai tuyến đường Trung tâm xã Tân Phong đến ngã ba Há Dừa và Khắc phục hậu quả thiên tai tuyến đường Há Dừa - Xá Tự. Hiện tại Ban QLDA các công trình huyện Tuần Giáo đang hoàn thiện hồ sơ để trình thẩm định và triển khai thi công trong thời gian sớm nhất.

2.3. Cử tri bản Co Sản xã Mùn Chung: Con đường bê tông từ bản Phiêng Pên đến bản Co Sản, không có rãnh thoát nước, một số đoạn do mấy trận mưa đã bị đất và rác trôi trên ta luy xuống mặt đường, gây khó khăn cho người dân đi lại. Đề nghị làm rãnh thoát nước, tránh đất rác trôi xuống mặt đường, thuận tiện cho người dân đi lại.

Trả lời:

Tuyến đường nêu trên thuộc công trình Đường QL6 – bản Co Sản được đầu tư bằng nguồn vốn NTM năm 2020 với chiều dài 4.664m.

Trong đó kiên cố mặt đường Bê tông L= 4.664m, tổng chiều dài rãnh toàn tuyến L= 4.664m trong đó rãnh bê tông L=1.297m còn lại là rãnh đất, (Do kinh phí không đủ để kiên cố toàn bộ chiều dài rãnh theo đường).

Trong quá trình sử dụng, nhân dân làm nương, phát dọn thực bì phía ta luy dương của đường, khi gặp mưa đất, rác trôi xuống mặt đường là không thể tránh khỏi. Đây là tuyến đường liên bản. UBND huyện yêu cầu UBND xã Mùn Chung huy động nhân dân bản Phiêng Pên và Co Sản tổ chức nhân lực khơi thông rãnh, dọn dẹp mặt đường khi bị đất, cỏ rác trôi xuống lòng đường đảm bảo cho nhân dân đi lại thuận tiện.

2.4. Cử tri xã Nà Tông kiến nghị: Đường bản Nong Tóng đã làm xong khoảng một năm, nhưng chưa thấy chủ đầu tư bàn giao lại cho xã, cho bản để quản lý và sử dụng.

Trả lời:

Ngày 07/12/2021 Ban QLDA các công trình đã phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng kiểm tra chất lượng công trình, trong tháng 12/2021 sẽ tổ chức bàn giao công trình cho UBND xã Nà Tông quản lý.

3. Về công trình điện lưới

3.1. Cử tri bản Phình Cú, xã Ta Ma: Đề nghị Nhà nước đầu tư kéo điện lưới Quốc gia vào bản Trạm Củ, bản Phình Cú (điểm bản Phiêng Vang).

Trả lời:

Hiện nay trên địa bàn huyện Tuần Giáo còn 22/177 bản chưa được sử dụng điện lưới quốc gia, trong đó có bản Trạm Củ, bản Phình Cú (điểm bản Phiêng Vang) thuộc xã Ta Ma. Các bản này đã được UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt điều chỉnh danh mục đầu tư tại Quyết định Quyết định số 1115/QĐ-UBND ngày 29/10/2020) giai đoạn 2021-2025. Căn cứ nguồn vốn được phân bổ sẽ ưu tiên đầu tư đường điện lần lượt cho các bản chưa có điện trong giai đoạn 2021-2025.

3.2. *Cử tri khối Trường Xuân và bản Đông thị trấn Tuần Giáo đề nghị huyện, Điện lực Tuần Giáo quan tâm đầu tư đường điện cho trên 30 hộ dân tại xóm khu nhà văn hóa của khối Trường Xuân, hiện nay các hộ dân đang tự kéo dây từ ngoài đường Quốc lộ 279 vào nhà gây nguy hiểm và mất mỹ quan đô thị, do có quá nhiều dây điện chạy chằng chịt lẫn nhau.*

2.3. *Cử tri bản Nong Tóng, xã Nà Tông kiến nghị: Vị trí cột điện cách xa bản, do đó người dân phải kéo dây xa. Đề nghị bổ sung thêm cột điện và dây điện (khoảng 300m) cho bản.*

Về nội dung 02 kiến nghị nêu trên, UBND huyện trả lời như sau:

Việc quản lý, vận hành, sửa chữa, nâng cấp đường điện sinh hoạt đến các hộ dân trên địa bàn huyện là do ngành Điện quản lý, đơn vị quản lý trực tiếp trên địa bàn huyện là Điện lực Tuần Giáo. Ý kiến, kiến nghị của cử tri nêu trên, UBND huyện đã chỉ đạo phòng Kinh tế - Hạ tầng làm việc trực tiếp với Điện lực Tuần Giáo và được Điện lực Tuần Giáo có ý kiến trả lời: Điện lực Tuần Giáo đã khảo sát cụ thể và báo cáo cấp trên đầu tư vào dự án phù hợp. Trong thời gian chờ được đầu tư đề nghị các hộ gia đình chủ động sửa chữa đi lại dây dẫn cấp điện về đến các hộ gia đình để đảm bảo an toàn, mỹ quan (*dây dẫn phía sau công tơ không thuộc phạm vi quản lý của ngành điện*).

2.4. *Cử tri bản Nậm Bay, xã Nà Tông: Đường điện vào bản yếu (không đủ điện sinh hoạt) bản cũng đã kiến nghị nhiều nhưng chưa được hỗ trợ xử lý. Đề nghị xây trạm biến áp hoặc thay mới đường điện để giải quyết tình trạng trên.*

Trả lời:

Về nội dung này Điện lực Tuần Giáo đã báo cáo Công ty điện lực Điện Biên sẽ khắc phục xong trong quý I năm 2022.

4. Về công trình xây dựng

1. *Cử tri khối Tân Tiến, Tân Thủy và các khối, bản có công trình, dự án trên địa bàn thị trấn Tuần Giáo kiến nghị như sau: Cử tri nhất trí với chủ trương của Đảng, Nhà nước đầu tư, xây dựng các công trình trên địa bàn (Công viên cây xanh, đường ven suối từ ngàm Chiềng An đến khối Đoàn Kết, đường nội thị...) song công tác đo đạc, quy chủ, xác định diện tích thu hồi của các hộ dân trên bản đo vẽ còn sai sót, có nhiều đoàn đến đo đạc, mỗi đoàn đo đạc lại khác nhau? Nhân dân chưa hiểu! Diện tích đất quy chủ của gia đình chưa cụ thể? Có hộ gia đình trong phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất còn chưa đúng với thực tế... do vậy đề nghị Hội đồng giải phóng mặt bằng của huyện, chủ đầu tư cử cán bộ chuyên môn xuống từng hộ dân phối hợp, hướng dẫn cụ thể trên bản đo vẽ với ngoài thực địa để người dân hiểu phương án đền bù, diện tích thu hồi và có sự đồng thuận của người dân khi thực hiện công trình, dự án?*

Trả lời:

Nguyên nhân của việc phải đo đạc đối chiếu nhiều lần là do: Hiện trạng sử dụng đất đai của một số hộ không đúng với hồ sơ quản lý và nguồn gốc đất, một số hộ khi mời

dự hợp không đi hợp, không cung cấp bản sao GCNQSD đất, các Quyết định, văn bản chuyên nhượng ... có liên quan gây khó khăn trong công tác quy chủ.

Từ ngày 03/12/2021, UBND huyện đã chỉ đạo Ban QLDA các công trình phối hợp cùng Công ty TNHH tư vấn và dịch vụ đất đai tổ chức đối chiếu hồ sơ địa chính ngoài thực địa với từng hộ gia đình. UBND huyện đề nghị các hộ dân phối hợp với Ban quản lý dự án các công trình và đơn vị tư vấn để công tác đo đạc, đối chiếu, quy chủ đạt hiệu quả.

2. Cử tri khối Đoàn Kết, thị trấn Tuần Giáo đề nghị huyện, các cơ quan chức năng có phương án giải quyết các vướng mắc, đền bù, giải phóng mặt bằng dự án nắn suối giai đoạn 1 thị trấn Tuần Giáo tại khối Đoàn Kết để nhân dân ổn định cuộc sống?

3. Cử tri xóm Đảo, khối Đoàn Kết, thị trấn Tuần Giáo kiến nghị trước đây nhân dân xóm Đảo đã tự đóng góp tiền làm đường bê tông, sau khi có dự án nắn suối, dự án đã lấy 42 m đường bê tông của xóm, cử tri đề nghị huyện, chủ đầu tư xem xét hỗ trợ kinh phí nhân dân đã bỏ ra làm 42 m đường và đầu tư làm lại đường bên tông cho nhân dân xóm Đảo?

Về nội dung 02 kiến nghị nêu trên, UBND huyện trả lời như sau:

Hiện nay Hội đồng GPMB công trình nắn suối và tái định cư thị trấn đang thực hiện quá trình thẩm định Phương án, sẽ tổ chức họp niêm yết công khai phương án GPMB trong tháng 12/2021 và giải quyết dứt điểm các nội dung liên quan đến công tác đền bù, TĐC của dự án.

Đối với đoạn đường bê tông 42m do nhân dân xóm đảo đóng góp để làm: Trước đây nhân dân xóm đảo phải đi qua cầu treo và qua đoạn đường trên đê vào xóm, điều kiện đi lại hết sức khó khăn, thường xuyên bị xói lở, ngập lụt, nhất là vào mùa mưa lũ. Hiện nay UBND huyện đã đầu tư nhiều kinh phí để xây dựng các tuyến kè, hạ tầng điện, nước, đường giao thông theo đúng quy hoạch. Điều kiện nơi ở và đi lại của nhân dân đã ổn định và tốt hơn rất nhiều so với trước đây. Dự án chỉ còn 1 đoạn đường khoảng 50m đấu nối với QL 279, ngay sau khi thực hiện xong công tác GPMB của dự án sẽ tiếp tục đầu tư hoàn thiện. Đề nghị nhân dân xóm đảo không kiến nghị bồi thường 42m đường nêu trên.

4. Cử tri bản Ta, xã Quài Tở: đề nghị xây kè chắn suối khu vực đoạn suối đôi diện thủy điện bản Xôm, hạn chế sới lở đất ruộng của nhân dân có chiều dài khoảng hơn 150m.

5. Cử tri bản Ta, xã Quài Tở: đề nghị đầu tư xây thêm đoạn kênh mương thoát xuống suối, hạn chế ngập úng ruộng khi mưa lũ, đoạn kênh có chiều dài khoảng 300m.

Về nội dung 02 kiến nghị nêu trên, UBND huyện trả lời như sau:

Ngày 09/12/2021, UBND huyện đã chỉ đạo Ban quản lý dự án các công trình huyện tổ chức kiểm tra, khảo sát các nội dung mà cử tri kiến nghị:



- Vị trí tuyến kè đề nghị của nhân dân bản Ta nằm phía bờ hữu suối Hua Ca, thuộc phần hạ lưu ngằm vào trường THPT Quài Tở, vị trí thuộc cung xói lở có khả năng gây xạt lở ruộng của nhân dân khi mùa mưa lũ đến. Chiều dài dự kiến khoảng 200m.

- Vị trí tuyến kênh gồm 2 đoạn theo đề nghị của nhân dân nhằm thoát nước và kết hợp tưới từ kênh thủy lợi bản Ta đã được đầu tư kiên cố. Hiện trạng hiện đã được đầu tư kênh kiên cố một phần và nguồn nước từ kênh và nước quy hồi từ các khu ruộng đổ dồn về cuối kênh. Vì vậy, việc đầu tư kiên cố các đoạn đoạn kênh đất đã có nhằm tiêu thoát nước và mở rộng diện tích tưới 2 vụ là cần thiết.

UBND huyện Tuần Giáo giao BQLDA các công trình nghiên cứu đề xuất và thực hiện đầu tư khi bố trí được kế hoạch vốn.

Trên đây là Báo cáo của UBND huyện trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026./.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- UBMTTQ và các Đoàn thể huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị;
- UBND các xã, thị trấn
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Vũ Văn Đức